

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ข่าวแจก

อินโดนีเซีย: การประหารชีวิตจะนำพาประธานาธิบดีโจโกวีไปสู่ด้านมืดของประวัติศาสตร์

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรายงานที่น่าเชื่อถือว่ามีนักโทษอย่างน้อย 14 คน ประกอบด้วยชาวอินโดนีเซีย 4 คน และชาวต่างชาติ 10 คน ได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย ซิมบับเว เซเนกัล แอฟริกาใต้ และไนจีเรีย 5 คน อาจโดนประหารชีวิตในวันศุกร์นี้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงแอมเนสตี้ระบุว่าโจโก วิโดโด หรือโจโกวี ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย จะนำพาอินโดนีเซียไปสู่ด้านมืดของประวัติศาสตร์

โจเซฟ เบเนดิกต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่า ประธานาธิบดีวิโดโดเคยได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของจุดเริ่มต้นใหม่ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย แต่กลับนำเสรีที่เขาจากกลายเป็นผู้นำที่ประหารชีวิตประชาชนมากที่สุดในระหว่างการปกครองประเทศโดยระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกต่างหันหลังให้การลงโทษที่โหดร้ายทารุณนี้แล้ว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรายงานว่าในวันศุกร์นี้มีนักโทษอย่างน้อย 12 คนที่อาจถูกประหารชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษในคดียาเสพติด ซึ่งแอมเนสตี้มีความกังวลเรื่องที่นักโทษบางคนได้ถูกตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ได้ส่งคำร้องขอภัยโทษต่อประธานาธิบดี

จากรายงานของแอมเนสตี้ที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วพบว่า มี 12 คดีที่จำเลยไม่ได้รับข้อแนะนำทางกฎหมายในขณะที่พวกเขาถูกจับกุม บางคนอ้างว่าถูกทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณในขณะที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจและถูกบังคับให้สารภาพ ปัจจุบัน ข้อกล่าวอ้างต่างๆ ดังกล่าวยังไม่ได้รับการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่

สำหรับการตัดสินใจของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะเดินหน้าการประหารชีวิตในครั้งที่ 3 นี้ ได้รับการร้องขอให้มีการกักโทษจากปากีสถานและประเทศอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานได้เรียกร้องให้อินโดนีเซียยกเลิกการประหารชีวิตต่อซัลฟีการ์ อาลี คนงานสิ่งทอชาวปากีสถาน ซึ่งอ้างว่าเขาถูกทรมานและใช้เวลาในคุกมากกว่าทศวรรษเพื่อรอการประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในช่วงกักขังก่อนการพิจารณาคดี เขาถูกปฏิเสธสิทธิไม่ให้ติดต่อกับสถานทูตและไม่ได้รับอนุญาตให้พบทนายความจนกระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหลังควบคุมตัว

“จากคดีของซัลฟีการ์ อาลี กฎหมายระหว่างประเทศถูกละเมิดหลายข้อตั้งแต่ขั้นตอนการจับ การพิจารณาคดี และขั้นตอนการอุทธรณ์ ไม่ว่าเราจะคิดเห็นอย่างไรต่อโทษประหารชีวิตไม่ควรจะมีใครต้องถูกตัดสินบนกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง” โจเซฟ เบเนดิกต์ กล่าว

“ประชาคมโลกควรตั้งตระหนกต่อการกลับมาของโทษประหารชีวิตและ ประเทศต่างๆ ควรป่าวร้องเผชิญหน้ากับการประหารชีวิตนักโทษในอินโดนีเซีย”

การตัดสินใจนำโทษประหารชีวิตกลับมาทำลึงเป็นประเด็นโต้เถียงกันภายในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งฝ่ายตรงข้ามอย่าง ผู้นำทางศาสนาและสมาชิกรัฐสภา

อินโดนีเซียมีประวัติการต่อสู้เพื่อสิทธิของพลเมืองตนเองต่อโทษประหารชีวิตในต่างประเทศ แต่กลับไม่ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องในประเทศของตนเอง โดยประธานาธิบดีวิโดโดอ้างว่าโทษประหารชีวิตจำเป็นต่อการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด

โจเซฟ เบเนดิกต์ กล่าวว่า “ไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนจุดยืนของประธานาธิบดีวโด้ โทษประหารชีวิตไม่ได้ช่วยปราบปรามอาชญากรรม การยังคงโทษดังกล่าวไว้จะไม่ได้ทำให้อินโดนีเซียปราศจากยาเสพติด มันไม่เคยเป็นการแก้ปัญหาและ มันจะทำลายสถานะของอินโดนีเซียในระดับโลก”

“ถ้าประธานาธิบดีวโด้จริงจั่งกับสถานะของประเทศอินโดนีเซียในเวทีโลกและสถานะผู้นำในภูมิภาค เขาไม่สามารถเมินเฉยต่อหลักสิทธิมนุษยชน ก้าวแรกคือการประกาศระงับโทษประหารชีวิตชั่วคราวด้วยเหตุผลว่าเป็นการลงโทษที่ไม่ยุติธรรม”

ข้อมูลเพิ่มเติม

การลงโทษประหารชีวิตครั้งล่าสุดในอินโดนีเซียจัดขึ้นในเดือนมกราคมและเมษายน 2015 โดยประชาชน 6–8 คน ถูกยิงเป้าเสียชีวิต ภายใต้การบริหารของพลเอกซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน มีการประหารชีวิตประชาชน 21 คนในระหว่างปี 2005-2013

ไม่นานนี้นักโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 4 คน ถูกย้ายไปเกาะเรอนจันชากัมบังันกัน สถานที่ที่เกิดการประหารชีวิต 13 ครั้งใน 14 ครั้งที่เกิดขึ้นในปี 2015 นักโทษประหารชีวิตถูกตัดสินว่าผิดในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนักโทษบางส่วนไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

จากการตรวจสอบโดยแอมเนสตี้ นักโทษบางส่วนอ้างว่าตำรวจทรมานพวกเขา รวมถึงโดนคาดคั้นให้รับสารภาพ หลายคนไม่ได้รับสิทธิการเข้าพบทนายความในเวลาที่ถูกจับและในขั้นตอนอื่น

จากรายงานปี 2015 เรื่อง ข้อผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม: การพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมและโทษประหารชีวิตในอินโดนีเซียแอมเนสตี้เน้นคดีนักโทษประหารชีวิต 12 คน ซึ่งคดีเหล่านั้นแสดงถึงข้อผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมในอินโดนีเซียอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คัดค้านการประหารชีวิตในทุกคดี ไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมของอาชญากรรม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะผิด บริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นใด หรือ วิธีการที่รัฐใช้ดำเนินการประหารชีวิต